

Hãy trân trọng và quý mến đàn ông!

Tác Giả: Theo Đàn ông

Thứ Năm, 17 Tháng 11 Năm 2011 03:10

Qua bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn thấy: Mặc dù như thế nào làm bạn, thế nào xuyên nói bạn và không bao giờ thôi nghĩ bạn, thì đàn ông vẫn là những sinh vật vô cùng đáng mến và tuyệt vời.



Trước tiên, đàn ông là gì thì chúng ta biết rồi. Nếu chưa biết có thể nhìn vào gương hoặc nhìn ra ngoài đường hoặc nhìn vào gương mặt nhà nào đấy.

Hãy trân trọng và quý mến đàn ông!

Tác Giả: Theo Đàn ông

Thứ Năm, 17 Tháng 11 Năm 2011 03:10

- Đàn ông tuy rất vui, bởi vì đàn ông là phái mạnh. Phái mạnh nghĩa là phải khỏe mạnh, phải du côn. Nếu đàn ông không xách túi cho bạn gái hay kéo chiếc ghế cho phụ nữ ngồi thì không thể gọi là phái mạnh. Khí phách nam nhi thì hiển nhiên chắc chắn ngang đấng trượng phu, lên rừng xuống biển, ăn bòn m bòn.

Đàn ông thích leo núi. Dù đó là trò “đi lên thì sợ, đi xuống thì mệt”. Leo lên đỉnh núi khi đàn ông có cảm giác như vừa chinh phục được một thách thức khó khăn. Và khi đã trở thành người chinh phục, đàn ông có thể thả lỏng mình ngắm phong cảnh hùng vĩ, hoặc thì thầm nhìn xa trông rộng của mình bằng cách dựa lưng nhìn sang những ngọn núi khác. Đàn ông thích “đi ngắm núi này trông núi nọ”, và đó là một sở thích của kẻ tự nhiên, không nên trách đàn ông vì đi như vậy.

Đàn ông cũng thích xuống biển. Ở biển, dù không nóng nắng ngời ta vẫn ăn mặc mát mẻ. Đàn ông thích tắm biển. Đàn ông thích ví biển như đàn bà. “Biển thì mát và rất đẹp. Nhưng nó cũng có thể rất đáng sợ và tráo trở bất thường”. Đàn ông cũng thích nóng bỏng. Nhưng lúc nào cũng nóng bỏng thì mệt. Đàn ông không thích mệt.

- Đàn ông tuy rất vui, bởi vì đàn ông lãng mạn. Nghe đàn ông này có thể bạn muốn khóc thét, nhưng hãy bình tĩnh. Mặc dù vào những dịp như Lễ Tình Yêu, Sinh Nhật, phụ nữ phải nghe phụ nữ “Sao anh không tặng hoa cho em?”, đàn ông sẽ trả lời “Sao phải tặng ??? Tặng làm gì ???”, nhưng mình xin khẳng định đàn ông, chắc không phải đàn nào khác, là những sinh vật lãng mạn nhất hành tinh. Có đi vì lãng mạn nghe gọi là lãng ... nhách, nên họ không muốn thừa nhận đi như vậy, mà hay đem gán quách cho phụ nữ.

Bây giờ, hãy đi qua lịch sử tình yêu của nhân loại, bạn sẽ mau chóng nhận ra những hành động đáng coi là lãng mạn nhất từ trước đến nay đều do đàn ông thực hiện, mà phụ nữ thì ngược lại là đi tìm kiếm hạnh phúc. Nào là leo rào trèo ban công tâm sự, nào là bực loa chửi công công tình, nào là đâm chém tình địch, hò hét lúc nửa đêm ... Bạn thì nhìn mà xem, có phải sáng tác những sự kiện thì đàn ông, hát những sự kiện thì đàn ông, và nghe những sự kiện cũng là đàn ông quá không? Nhưng đàn ông còn hay mặc áo chim cò, vẫn mong chờ một cái tin do bay bổng. Thế ra, đàn ông rất thông minh, đàn ông lãng mạn vì phụ nữ thích thế. Do đó, chúng ta hãy để đàn ông hát những sự kiện, hãy để đàn ông mặc áo chim cò, hãy để đàn ông lãng mạn, hãy để đàn ông đáng là đàn ông.

- Đàn ông tuy rất vui, bởi vì đàn ông sẽ hiểu tình yêu rất bao la. Không như trái tim phụ nữ chật hẹp, chỉ yêu được một người, đàn ông có thể yêu vài ba cô cùng một lúc. Đàn ông có máu

Hãy trân trọng và quý mến đàn ông!

Tác Giả: Theo Đàn ông

Thứ Năm, 17 Tháng 11 Năm 2011 03:10

phiêu lưu mạo hiểm, bởi vì đàn ông thích tình yêu, vì tình yêu là trò phiêu lưu vô cùng mạo hiểm.

Ngay khi ta vẫn nói “Con trai yêu bóng mốt, con gái yêu bóng tai”. Có nghĩa là nếu không nghe phải những lời khuyên mốt, thì chàng có phải nào mê mốt anh chàng chảnh vì anh ta có cặp đùi đẹp, hay làn da trắng mịn màng. Ca sĩ Châu Gia Kiệt là mốt mình chàng đi hình cho tình huống này, khi mốt dù anh ra rồi “Anh đẹp trai thì sao?”, “Anh đẹp trai thì mà”, ý chàng tỏ mình là chàng trai đẹp chính hiệu 3 con tôm, thì cũng chàng có phải nào mốt may đẹp ý thì.

Thật ra thì, khi không có cái gì, ngay khi ta sẽ khao khát cái đó. Đàn ông say mê cái đẹp. Các quàng cáo trên báo đài đã chàng minh, đàn ông có thể sẵn sàng quay ra mê mốt nhưng mà trước đó anh không thèm mốt thì, vì da cô nay đã trắng, hay mái tóc cô nay đã óng mượt như tơ, thậm chí còn lãng nhách đến mốt vì cô ấy ăn bánh mì ruốc hoặc uống nước tăng lực Samurai.

Tóm lại, dài dòng như vậy cho là để bào chữa cho thói yêu nhũn đàn ông. Đàn ông yêu bóng mốt. Mà phải là đẹp. Nếu phải không đẹp, hoặc thậm chí giác cả đàn ông có vẻ đẹp, thì họ cũng sẽ không lãng nhách đến vậy. Cho nên hãy thông cảm cho đàn ông, không nên trách đàn ông về điều đó.

- Đàn ông tuy đẹp, bởi vì đàn ông yêu chân thành. Đàn ông khác phải. Phải có xu hướng nghĩ ngợi về tình yêu và những liên quan. Thậm chí phải thậm chí đoán về tình yêu nhũn bên phải. Còn đàn ông chỉ cảm nhận có tình yêu hay không, và quyết định bên phải hay không. Trong tình yêu, đàn ông chỉ yêu hành động theo cảm tính, và vì thế, rất chân thật. Đàn ông cũng không thích bàn tính thì tình yêu lại cả tình yêu. Nếu mốt đàn ông nói sẵn kết hôn với mốt phải, thì có khả năng đàn ông đó đã ... già, hoặc anh ta đang nghĩ đến điều xa xôi hơn thế ...

- Đàn ông tuy đẹp, bởi vì đàn ông chung thủy. Các bên đẹp hay hiểu lầm, mình có ý khen thì đó. Chung thủy, trả lại điều tình Viêt, là có tình cảm trước sau như một, không thay đổi. Có nghĩa là mốt người có thể chung thủy với vài người, vô tội đi. Mốt đàn ông có thể chung thủy với vài phải. Bên tính đàn ông vẫn trông nghĩa, thậm chí người, và không nên trách đàn ông về điều đó.

- Đàn ông tuy đẹp, bởi vì đàn ông oai vệ. Oai vệ là phải như thế nào? Oai vệ là phải gia trưởng,

Hãy trân trọng và quý mến đàn ông!

Tác Giả: Theo Đàn ông

Thứ Năm, 17 Tháng 11 Năm 2011 03:10

phụ nữ hãnh hạnh, phụ nữ làm biếng ko thêm làm việc nhà. Nếu bạn 1 đàn ông “Sao chßa nßu cßm đi?”, đàn ông đó sẽ hỏi ngay “Thß đàn bà đß làm gì?”. Trong suy nghĩ của đàn ông, tất cả phụ nữ quét nhà tất cả giặt quần áo là những chuyện đáng chán nhất trên đời. Đàn ông chỉ làm những việc đó khi bắt buộc dĩ nhiên còn ai đó sai bßo nhß vậy. Không phải cái gì tất cả làm cũng tất cả xong. Và đàn ông hiểu rõ điều đó.

- Đàn ông tuy tất cả vui, bß vì đàn ông giỏi ... đß ăn. Món đß pß mßt chßa chßc đã ngon, món ngon chßa chßc đã bß, mà món bß thì sẽ ... béo. Còn món vßa ngon - bß - đß pß mßt thì cái giá của nó cũng không đß chßu chút nào. Tất cả công tất cả, đàn ông ích kỷ tất cả công chung tình, đàn ông phong tình tất cả công bißt làm cho phụ nữ thấy mình đß cß yêu, đàn ông tài giỏi tất cả công kiêu ngßo và đàn ông si tình tất cả công yêu đßu. Nếu bạn muốn tất cả công đàn ông siêu nhân thì phụ nữ phải chấp nhận chia sẻ đàn ông đó với tất cả công tất cả; còn nếu không thì hãy hài lòng với tất cả công đàn ông bình thường. Theo đó, phụ nữ nên xác định rõ khu vực của bạn thân đß chßn cho mình món ăn phù hợp, vì nếu bạn quá thì tất cả nhß thoßng có thể ăn kiêng, chß đß đß món thì cũng không đß dßng gì...

- Đàn ông tuy tất cả vui, bß vì đàn ông cao cấp. Đàn ông phải những cho phụ nữ hiểu tất cả, trong đó có tất cả quyßn đß cß mß mß yßu, đß cß khßoc lßoc. Tất cả ra ai cũng có tuyßn lß, và những gì tất cả công mßt nß mß n trong đó. Những khi đàn ông khßoc, đó trở thành mßt số kißn. Đã có hẳn những bài hát ghi đßu số kißn này nhß “Khi ngßoi đàn ông khßoc”, “Gißt nß cß mßt đàn ông” hay “Tình yêu không có tất cả”, trong đó có câu “Nß cß mßt đàn ông không rời tất cả công gißt”, ý nói khi khßoc, nß cß mßt đàn ông sẽ chßy ... tất cả.

Vâng, các bạn thân mến, mình vẫn thích số 8, mà kß ra đß cß tßng đây luôn điß mß chßng mình đàn ông tuy tất cả vui là mình đã hßt hß iß mß rßi. Dù cho các bạn có nß đánh giá mình là “láo có trình”, “đßu tß mß nßng”, hay “có khißu tß mß bßy iß mß đó nha” thì mình cũng xin anh dũng bß oß vß đß nß cùng sẽ tất cả bá láp rằng đàn ông rßt là tuyßt tất cả vui.

Hßi tất cả công chß em phụ nữ, hãy trân trọng và quý mến đàn ông, hãy tiếp thêm cho đàn ông sức mạnh và chí khí để lao động sáng tạo, chinh phục tất cả công gißi, làm cho tất cả công gißi trở nên tất cả công đß pß hßn, và quan trọng hơn cả là nâng niu và yêu thương phụ nữ chúng ta.